

**การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง**  
**(National e-Learning Conference : Open Learning-Open the World)**  
**ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ประจำปี 2554**  
**ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2554**

**หลักการ และเหตุผล**

การจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สำคัญในปัจจุบัน การนำอีเลิร์นนิงมาใช้ในการจัดการศึกษาในรูปแบบและระดับที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอีเลิร์นนิงครอบคลุมทั้งแนวกว้างและแนวลึก ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ นโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรการศึกษาในการบูรณาการอีเลิร์นนิงเข้าสู่วิถีการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาอีเลิร์นนิง การบริหารโครงการอีเลิร์นนิง การบริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการให้บริการ การออกแบบและผลิตอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ เทคนิคและวิธีการสอนและการประเมินผลในระบบอีเลิร์นนิง ฯลฯ ในปัจจุบันเทคโนโลยี แนวคิด และนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในทุกด้าน มีการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเกิดขึ้นทุกประเทศทั่วโลก

ตามที่โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย มีพันธกิจในการเผยแพร่ความรู้ด้านอีเลิร์นนิง จากแหล่งความรู้จากทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในสถาบันการศึกษาไทย การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติประจำปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางอีเลิร์นนิง ทั้งในและต่างประเทศ มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการ วิธีปฏิบัติผลสัมฤทธิ์และแนวทางปรับปรุงและมีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาอย่างก้าวกระโดดมาตามลำดับ มีผู้มาร่วมประชุมวิชาการนับเป็นพันคน ตลอดมาตลอดจนมีการขยายความร่วมมือไปถึงการวิจัยด้านวิชาการอีเลิร์นนิง ร่วมกันอย่างกว้างขวางด้วย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิจัยพัฒนาด้าน e-Learning ต่อไป จึงเห็นควรขออนุมัติให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง (National e-Learning Conference: Open Learning-Open the World) ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ประจำปี 2554

**วัตถุประสงค์**

- 1) เพื่อให้สถาบันการศึกษาไทยและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านอีเลิร์นนิง ที่ทันสมัยจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ

- 2) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการไทยและนักศึกษาได้มีเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุม ทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิธีการประเมินผล ฯลฯ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างกว้างขวาง
- 3) เพื่อสร้างให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยด้านอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

#### การดำเนินการ

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาไทย และต่างประเทศ จัดเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมและจัดเชิญผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติจากองค์กรการศึกษามาร่วมประชุม

ระยะเวลา      ในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2554 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

#### กำหนดการสัมมนาวิชาการ

วิทยากรต่างประเทศ 6 คน ประกอบด้วยทวีปเอเชีย 2 คน ทวีปยุโรป 1 คน และ ทวีปอเมริกา 4 คน

#### ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

#### ประโยชน์ที่จะได้รับ

- 1) สถาบันการศึกษาไทยและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทันสมัยจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ
- 2) นักวิชาการไทยและนักศึกษาได้มีเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุม ทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิธีการประเมินผล ฯลฯ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างกว้างขวาง
- 3) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คงความเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยด้านอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย